

## **BÁO CÁO**

### **Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới**

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 889/STTTT-TTBCXB về việc phối hợp báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

### **PHẦN THỨ NHẤT**

#### **Tình hình quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW**

Sau khi có Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền và quán triệt, triển khai thực hiện. Qua công tác tuyên truyền, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức về công tác thông tin cơ sở được nâng cao, đã góp phần rất lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở đi vào chiều sâu, chất lượng.

Hàng năm, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, nhất là công tác thông tin cơ sở, kịp thời chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền về những ngày kỷ niệm, những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện; tuyên truyền về thân thể, sự nghiệp của các bậc vĩ nhân, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, nhà nước; đặc biệt, tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại hội Đảng, về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Trong 05 năm qua, UBND huyện ban hành 05 Kế hoạch; 01 hướng dẫn; 11 công văn chỉ đạo công tác tuyên truyền. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn bám sát hướng dẫn của ngành cấp trên hướng dẫn cơ sở triển khai đưa thông tin đến nhân dân. Cụ thể:

Năm 2016: ban hành 18 hướng dẫn, 07 Công văn.

Năm 2017: ban hành 08 hướng dẫn, 04 Công văn.

Năm 2018: ban hành 18 hướng dẫn, 03 Công văn.

Năm 2019: ban hành 41 hướng dẫn, 06 Công văn.

Năm 2020: ban hành 42 hướng dẫn, 15 Công văn.

Năm 2021: ban hành 42 hướng dẫn; 35 Công văn.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **Kết quả sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW**

**I. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 07-CT/TW gắn với thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở**

#### **1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tổ chức công tác thông tin cơ sở**

Trên địa bàn huyện hiện nay có 22/22 xã, thị trấn có Đài truyền thanh. 100% xã, thị trấn có bố trí cán bộ Đài Truyền thanh, đa phần là kiêm nhiệm.

Ngoài hệ thống Đài truyền thanh, các đơn vị, địa phương; các hội, đoàn thể các xã, thị trấn còn thông qua các trang mạng xã hội như zalo, facebook, fanpage để tuyên truyền các hoạt động chính trị và hoạt động xã hội của các địa phương, đơn vị cũng như phản bác các thông tin sai trái, xấu độc. Hiện nay, huyện Bình Sơn có các Fanpage: Huyện ủy Bình Sơn, Tuyên Tung; Hội Phụ nữ Bình Sơn; Trung Tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao; Hội Liên hiệp Thanh niên Bình Sơn; Trang tin tuổi trẻ Bình Sơn; Hội Đồng Đội huyện Bình Sơn; Vạn Tường; Cờ đỏ Bình Sơn... 30/31 cơ sở Đoàn có trang fanpage mang tên Tuổi trẻ của các đơn vị (Tuổi trẻ Bình Hải, Tuổi trẻ Bình Chánh, Tuổi trẻ Bình Khương...); 22 Hội Phụ nữ của 22 xã, thị trấn có trang fanpage.

Công tác quản lý nội dung và tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền ở cơ sở được các các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp thực hiện thường xuyên và liên tục. Thông tin được cung cấp từ: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi; Huyện ủy Bình Sơn; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Sơn.

#### **2. Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, truyền thông đa phương tiện để tổ chức công tác thông tin cơ sở**

Từ năm 2020 đến nay, huyện đã tổ chức 23 buổi họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ và triển khai quán triệt nghị quyết, chỉ thị của đảng các cấp đến cơ sở. Đây là một phương pháp tuyên truyền mới trong ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Hội nghị trực tuyến do huyện tổ chức như: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Hội nghị trực tuyến tảo xoắn.

Trong 05 năm, trang thông tin điện tử của huyện đã đăng tải 10.094 văn bản; 2.377 tin, bài nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; các hoạt động chính trị xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện đến Nhân dân.

### **3. Kết quả đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở**

Hiện nay, huyện Bình Sơn có 14/22 Đài truyền thanh vô tuyến, 08/22 Đài truyền thanh hữu tuyến. Tuy nhiên, hệ thống Đài Truyền thanh vô tuyến thường bị nhiễu sóng, mất sóng, nhất là trong điều kiện thời tiết có giông, sét, mưa bão.

Để đầu tư hệ thống thông tin cơ sở, UBND huyện đầu tư kinh phí sửa chữa và nâng cấp Đài Truyền thanh xã, thị trấn với tổng kinh phí 5 tỷ 560 triệu đồng, cụ thể:

+ Năm 2017: sửa chữa nâng cấp 03 Đài Truyền thanh xã (Bình Đông, Bình Mỹ, Bình Trung) 80 triệu đồng.

+ Năm 2018: sửa chữa nâng cấp Đài Truyền thanh thị trấn Châu Ổ, 50 triệu đồng

+ Năm 2019: sửa chữa nâng cấp 23/25 Đài Truyền thanh xã, thị trấn (không có Đài truyền thanh xã Bình Dương, Bình Thanh Đông), 4 tỷ 330 triệu đồng.

+ Năm 2020: sửa chữa 22/22 Đài Truyền thanh xã, thị trấn do ảnh hưởng của cơn bão số 9, 1 tỷ 100 triệu đồng.

Đài Truyền thanh huyện với 09 cụm loa; ngày phát thanh và tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 02 lần vào khung giờ 05 giờ đến 07 giờ, 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Qua hệ thống Đài Truyền thanh huyện, ngoài các chương trình phát thanh, còn thực hiện các chương trình truyền thanh trực tiếp các sự kiện quan trọng của huyện, các buổi sinh hoạt dưới cờ hàng tháng của UBND huyện tổ chức.

### **4. Các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở**

Hiện nay toàn huyện có 19/22 xã, thị trấn có Nhà văn hoá (*Bình Trung, Bình Dương, Bình Trị, Bình Nguyên, Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Phú, Bình Long, Bình Phước, Bình Khương, Bình Tân Phú, Bình Thuận, Bình An, Bình Thanh, Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Châu, Bình Hiệp, thị trấn Châu Ổ*); 96/120 thôn, TDP có nhà văn hoá; 01 thư viện cấp huyện, 02 thư viện điện tử (*xã Bình Dương, Bình Tân Phú*).

Hiện nay, trên địa bàn huyện Bình Sơn có 23 điểm Bưu điện Văn hóa xã (*giảm 02 so với năm 2019, do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã*); 01 bưu cục cấp 2, 01 bưu cục cấp 3; số tuyến đường thư 28/chiều dài 450 km đến 22 xã, thị trấn (*tăng 80km so với năm 2019*); 22/22 xã, thị trấn có thùng thư công cộng, báo, các dịch vụ chuyển phát, bưu kiện, chuyển tiền...

Tổng số thuê bao điện thoại trên địa bàn huyện có 1.200 số thuê bao cố định có dây (*giảm 47 thuê bao so với năm 2020*); 636 thuê bao cố định không dây (*tăng 122 thuê bao so với năm 2020*); 116.137 thuê bao di động trả trước (*giảm 20.270 thuê bao so với năm 2020*); 25.805 thuê bao di động trả sau (*tăng 3.099 thuê bao so với năm 2020*); 31.702 thuê bao internet đang hoạt động

(tăng 4.751 thuê bao so với năm 2020) ; 14.027 thuê bao truyền hình (giảm 2.000 thuê bao so với năm 2020).

Toàn huyện có 22/22 Đài Truyền thanh xã, thị trấn, 554 cụm loa với 1.107 loa được triển khai tới 120/120 thôn, tổ dân phố.

## **II. Đánh giá chung**

### **1. Ưu điểm**

- Sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng internet; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; năng lực điều hành của lãnh đạo chính quyền từ huyện đến cơ sở về công tác thông tin cơ sở.

- Nhận thức ngày càng cao của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng xã hội.

- Thông qua trang thông tin điện tử của Huyện ủy Bình Sơn, UBND huyện Bình Sơn; qua zalo, fanpage của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã góp phần rất lớn trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tình hình đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. Nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhất là giới trẻ hiểu biết hơn đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tình hình đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

- Sự quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa – thông tin góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền.

### **2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc**

- Việc đầu tư cho công tác thông tin cơ sở có lúc, có nơi chưa được quan tâm. Hạ tầng thông tin chưa đáp ứng với sự phát triển của công nghệ thông tin.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho nhân lực hoạt động thông tin cơ sở ở địa phương chưa được các cấp quan tâm. Người hoạt động thông tin cơ sở chủ yếu là bán chuyên trách, người có năng khiếu được địa phương tuyển dụng. Hầu như chưa được qua đào tạo chuyên môn.

- Vẫn còn một vài người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Chưa quan tâm đến thành lập Trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị. Chưa đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng dụng của công nghệ thông tin cũng như sử dụng mạng xã hội trong thông tin liên lạc và tuyên truyền. (Trên địa bàn huyện chỉ có 02 trang thông tin điện tử của Huyện ủy Bình Sơn và UBND huyện Bình Sơn. Hầu như các xã, thị trấn chưa lập trang thông tin điện tử cho đơn vị).

- Nội dung, hình thức các trang fanpage của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể chưa phong phú, chưa thu hút được số lượng lớn người theo dõi và chia sẻ thông tin.

- Sự phát triển nhanh với nhiều hình thức đa dạng của internet đã thu hút lượng lớn giới trẻ tham gia.

### **3. Nguyên nhân của hạn chế, khó khăn, vướng mắc**

Một số cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của thông tin cơ sở, nhất là bố trí nguồn nhân lực.

Mặt trái của sự phát triển công nghệ thông tin, mạng xã hội đã ảnh hưởng rất lớn đến Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

## **PHẦN THỨ BA**

### **Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong thời gian tới**

#### **I. Bối cảnh, thách thức đặt ra đối với thông tin, tuyên truyền cơ sở**

Sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin; việc toàn cầu hóa và mở cửa, hội nhập; việc phát triển và sử dụng, ứng dụng internet có tỷ lệ ngày càng cao trong nhân dân, ... đã tác động rất lớn đến công tác thông tin và tuyên truyền cơ sở.

#### **II. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong thời gian tới**

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 07-CT/TW gắn với thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

- Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác thông tin cơ sở, nhất là công tác quản lý mạng xã hội như facebook và zalo. Cương quyết xử lý các hành vi lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Chú trọng công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở.

- Đầu tư cơ sở vật chất đối với các thiết chế thông tin cơ sở như hệ thống Đài Truyền thanh, Nhà văn hóa và các điểm bưu điện văn hóa xã.

- Nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử của huyện; chuyển giao Cổng thông tin điện tử thành phần cấp xã cho các xã, thị trấn quản lý và vận hành. Thường xuyên cập nhật, đổi mới phong phú nội dung thông tin chính của Cổng thông tin điện tử huyện, đối với những nội dung thông tin cứng như: thông tin về chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương, chính sách ưu đãi đầu tư, dự án kêu gọi đầu tư... Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của huyện tập trung nghiên cứu và chỉ đạo cho các thành viên Ban biên tập xây dựng bổ sung nội dung thông tin trên, trên tinh thần chủ trương, định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2022 và những năm tiếp

theo; thường xuyên cập nhật tin, bài, văn bản chỉ đạo của huyện kịp thời, đảm bảo tính thời sự.

- Bố trí nguồn nhân lực và tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác thông tin cơ sở trên địa bàn huyện.

## **PHẦN THỨ TƯ** **Đề xuất, kiến nghị**

### **1. Đề nghị UBND tỉnh:**

- Cần có chính sách cụ thể về chức danh, lương đối với cán bộ đài truyền thanh cấp xã.

- Cho chủ trương để huyện đầu tư hệ thống Truyền thanh thông minh, triển khai mạng lưới phát thanh thông minh để phục vụ công tác chuyên đổi số trong lĩnh vực truyền thông tại địa phương.

**2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông:** thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đài truyền thanh cấp xã, đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên cơ sở.

Trên đây là báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới của UBND huyện Bình Sơn./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Phòng VH&TT;
- Lưu VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Quang Sự**